

opusdei.org

Thánh lễ mừng kính thánh Josemaría Escrivá, Vị thánh đời thường, đáng sáng lập ra Opus Dei

"Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."
(Lc 5,5) Đó là tâm tình mà Đức
Giám mục (ĐGM) Giuse Bùi
Công Trác muốn các giáo sĩ, tu
sĩ và Kitô hữu phải mặc lấy khi
thực hiện ơn gọi "loan báo Tin
Mừng cho muôn dân", khi ngài
chủ tế Thánh Lễ mừng kính
thánh Josemaría Escrivá, vào
lúc 18g30 ngày 08/07/2024 tại
Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục

vụ, số 6bis Tôn Đức Thắng,
phường Bến Nghé, Q1, Tp HCM.

15-07-2024

Đồng tế với ĐGM có Linh mục (Lm)
Ralph Valdez - Đại diện Opus Dei
vùng Đông Nam Á, Đức Ông Barnabê
Nguyễn Văn Phương - Tổng Đại diện,
Giáo phận Vĩnh Long, Lm David Rolo,
FMVD - Trợ lý Mục vụ Người nước
ngoài tại TGP Sài Gòn, các Lm
Johnpaul Menchavez và Frank
Aniban - Opus Dei, cùng các Lm
trong Giáo phận và các Giáo phận
bạn như Thái Bình, Vĩnh Long,...

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam
nữ, cùng đông đảo các thành viên,
cộng tác viên, gia đình và bạn bè
thân hữu của Opus Dei.

Đầu Thánh lễ, ĐGM mời gọi mọi
người dâng lên tâm tình tạ ơn Thiên

Chúa nhân dịp lễ kính thánh Josemaría Escrivá, đồng thời xin thánh nhân cầu thay nguyện giúp cho mỗi người “sống trung thành ơn gọi Kitô hữu, làm chứng cho Chúa.” Ngài cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, các Lm các thành viên của Opus Dei đã cho ngài cơ hội đến hiệp dâng Thánh Lễ này. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân và các thành viên Opus Dei, đồng thời nhớ đến ngày giỗ ba năm của các nạn nhân Covid 2019.

Trong bài giảng lễ, qua câu trích Tin Mừng theo thánh Luca - “*Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới*” (Lc 5,5), Đức Cha chia sẻ với công đoàn về ơn gọi của thánh Phêrô, của thánh Josemaría Escrivá, đồng thời ngài mời gọi mỗi người nhìn lại ơn gọi của bản thân để rút ra quyết tâm sống ơn gọi cách trọn vẹn hơn:

Điều thứ nhất: Bí quyết của phép lạ là vâng phục.

Theo trình thuật Tin Mừng, Simôn cùng các bạn chài đã vất vả suốt đêm nhưng không bắt được gì. Khi Chúa Giêsu đề nghị: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”, Simôn đã vâng lời: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Và kết quả là bắt được rất nhiều cá, hầu như rách cả lưới.

Mấu chốt của phép lạ là vâng lời và làm theo ý Chúa. Nhìn lại cuộc đời thánh Phêrô, chúng ta thấy có những lúc ngài chưa hiểu ý Chúa, không vâng theo ý Chúa; đã có lần Chúa Giêsu đã phải thốt lên với ngài: “Satan, hãy lui ra sau!”

Mãi đến khi bị bách hại và tính trốn khỏi thành Rôma, Phêrô gặp Chúa đi vào thành: “Thầy vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa”; Phêrô đã hiểu ý Thầy và quay vào thành để chịu tử đạo. Lúc bây giờ, ngài thật sự hiểu rằng vâng theo Chúa nghĩa là

hoàn toàn phó thác, tin tưởng vào Chúa.

Điều thứ hai: Bí quyết cuộc đời thánh Josémaría cũng là “vâng theo thánh ý Chúa.”

Cũng như Phêrô, vâng lời Thầy Giêsu, thánh nhân đã “chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới”. Và cũng như Phêrô, không phải lúc nào thánh nhân cũng nhận ra ngay thánh ý Chúa. Từ khi được linh hứng thiết lập Opus Dei vào ngày 2 tháng 10 năm 1928, thánh nhân đã hết lòng tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa, dù đảm nhận bất cứ công việc lớn nhỏ nào, phục vụ người nghèo, bệnh nhân hay giảng dạy, thánh nhân đều xác tín: “Tất cả vì tình yêu Chúa Kitô”. Ngài đã thưa với Chúa: *“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con là người rốt hết trong mọi sự, nhưng là người đầu tiên trong tình yêu.”* Yêu mến để chu toàn mọi sự, yêu mến để hoàn toàn phó thác, đón nhận mọi sự vì tình yêu. Ngày nay,

nhiều người nhận ra nhiều hoa thơm trái ngọt mà gia đình Opus Dei đã đem lại cho Giáo Hội. Hôm nay, quy tụ tại đây, chúng ta tạ ơn Chúa và noi gương thánh nhân để tiếp nối bài học yêu mến và vâng phục.

Điều thứ ba: Suy niệm về ơn gọi của chính mình.

Mỗi người cũng được Chúa đến gặp và mời gọi. Xin cho mọi người biết bắt chước thánh Phêrô thân thưa với Chúa: “*Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới*” (Lc 5,5) và làm sao để lời ấy trở thành tâm nguyện của mỗi người, mỗi ngày và trải dài trong suốt cuộc đời, để luôn nỗ lực sống đúng danh xưng Kitô hữu bằng cách thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm, gia đình cũng như môi trường xã hội; các bậc làm cha mẹ biết quảng đại đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Chúa và Giáo Hội, truyền đạt niềm tin cho chúng bằng gương sáng, tình yêu, đời sống đạo đức,

thường xuyên lãnh nhận các bí tích và hăng say làm việc tông đồ. Mỗi khi làm việc gì, người Kitô hữu cần xét xem mình làm với lòng yêu mến Chúa hay vì động cơ nào khác.

Tiếp đến, Đức Cha kể câu chuyện về một người mẹ Công giáo tuy nghèo nhưng đạo đức, giáo dục con gái bé nhỏ của mình biết kính mến Chúa. Cầm tay con, bà dạy con làm dấu Thánh Giá, nghiêm trang khi vào nhà thờ, luôn nhớ đọc kinh sáng tối mỗi ngày, những lời kinh rất đơn sơ. (Nói đến đây, ĐGM Giuse cũng chia sẻ điểm phúc trải qua những giây phút thánh thiện được mẹ dạy đọc kinh khi còn bé mà ngài vẫn nhớ mãi; đến nay, mỗi tối ngài đều đọc kinh Kính Mừng cầu nguyện cho mẹ, cho người thân và mọi người.) Đứa bé trong câu chuyện chẳng may bị bệnh và cần phải phẫu thuật. Ngày lên bàn mổ, bé gặp một vị bác sĩ nổi tiếng tài giỏi, là người Công giáo nhưng từ lâu đã khô khan nguội lạnh. Ngay trước khi gây

mê cho bé để phẫu thuật, bác sĩ nói: “Con đừng lo lắng gì cả, giờ đây con sẽ ngủ 1 giấc và khi tỉnh giấc con sẽ lành bệnh.” Bé đáp: “Bác sĩ ơi, trước khi ngủ, con muốn đọc kinh.” Thoạt tiên, vị bác sĩ không đồng ý nhưng bé nhất định xin được đọc kinh trước khi ngủ và ông đành phải nhượng bộ. Nhìn đứa bé lồm cồm bò dậy, quỳ gối, sốt sắng đọc kinh trên giường mổ, vị bác sĩ đã chạnh lòng, cho dù trước đó ông rất cứng lòng mặc cho nhiều bài giảng và lời thuyết phục hùng hồ. Và lẳng lặng, vị bác sĩ âm thầm làm dấu Thánh Giá và cầu xin Chúa cho ca phẫu thuật thành công. Kết quả: đứa bé được lành bệnh, và Chúa cũng chữa lành trái tim của vị bác sĩ cứng lòng.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắc nhở: “Tất cả chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, hay giáo dân, dù già hay trẻ, đều có một bổn phận duy nhất trong đời: làm chứng cho Chúa... Mỗi người chỉ có thể làm

chứng cho Chúa nếu như biết nói và hành động như thánh Phêrô: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).

Không có bổn phận nào quan trọng và cao quý hơn bổn phận đó. Xin thánh Josemaría cầu bầu cùng Chúa cho tất cả chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, nên thánh qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày và làm tông đồ ngay trong môi trường sống của mỗi người.

Sau phần Hiệp lễ, một đại diện cộng đoàn dâng lời cảm ơn Đức Cha, Đức Ông, quý linh mục đồng tế và mọi người đã đến hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn mừng kính thánh Josemaría Escrivá và cầu nguyện cho các thành viên, cộng tác viên, gia đình và bạn bè cộng đoàn Opus Dei.

Tiếp lời, Lm Ralph Valdez - Đại diện Opus Dei vùng Đông và Nam Á - cũng dâng lời cảm ơn Đức Cha, Đức Ông, các Linh mục đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn.

Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người có buổi họp mặt thân mật tại căn-tin Trung tâm Mục vụ. Nhân dịp này, cộng đoàn Opus Dei giới thiệu quyển sách *“Josemaria Escriva - Vị Thánh Đời Thường”* vừa được xuất bản. Đây là quyển tiểu sử đầu tiên về cuộc đời Thánh Josemaria Escriva được chuyển ngữ và phát hành bằng tiếng Việt. Tiến sĩ Manuel Garcia Clavel, đại diện Fundacion Studium, tổ chức giữ bản quyền các tác phẩm của Thánh Josemaria, đã nói đôi lời giới thiệu về quyển sách, cảm ơn dịch giả và những người tham gia thực hiện quyển sách cùng Dòng Phaolô Thiận Bản đã giúp xuất bản quyển sách này cũng như các tác phẩm của Thánh Josemaria Escriva đã được dịch sang Việt ngữ: *Con Đường (song ngữ Việt – Anh), Tràng Hạt Mân Côi, Đường Thánh Giá, Bạn Của Chúa.*

Sau đó, cộng đoàn chia sẻ bữa ăn trong tình huynh đệ. Mọi người cũng

được chia sẻ món quà nhỏ làm kỷ niệm là một chiếc ly có in hình Thánh Josemaría Escriva và một câu trích từ các tác phẩm của thánh nhân.

Buổi họp mặt kết thúc lúc 20g30. Mọi người vui vẻ ra về, tâm tư ghi khắc lời nhắc nhở của Đức Giám mục: *“Tất cả chúng ta phải nên thánh”* và lời dạy của Thánh Josemaria Escriva: *“Sự thánh thiện vĩ đại hệ tại ở việc chu toàn các bổn phận nhỏ bé trong từng phút giây.”* (trích sách *Con Đường*, số 817). Xin cho mọi Kitô hữu đều nên thánh như lòng Chúa mong ước.

Bài & Ảnh: Xuân Nguyên (TGPSG)